

Những công việc thích hợp nhất cho sinh viên

Tác Giả: Lê Tâm

Chúa Nhật, 27 Tháng 6 Năm 2010 19:32

Trong thời buổi công việc khó kiếm, giới trẻ nhận thấy công việc chú trọng nhiều hơn đến những người có kinh nghiệm làm việc trong giới sinh viên mới tốt nghiệp.

Điều này thì nó là điều khó khăn vì không phải người sinh viên nào cũng có thể đạt được mức cao trong việc và cùng lúc đi làm để có một số kinh nghiệm trong nghề nghiệp chuyên môn. Các công ty không muốn phải bỏ thêm thời gian huấn luyện và những kỹ năng cần thiết khi mới bắt đầu. Các công việc sau đây được coi là thích hợp nhất cho sinh viên vì đòi hỏi sự chú ý trên việc xin việc, có sự uyển chuyển trong thời khóa biểu của hành, việc gì cũng không thể quá.



Hình minh họa a. (Hình:Getty Images)

1. Công việc IT trong trường

Đây là một trong những công việc làm trong trường (work study) tốt nhất dành cho sinh viên mới bắt đầu làm việc trong ngành có liên hệ đến lĩnh vực này.

Những công việc thích hợp nhất cho sinh viên

Tác Giả: Lê Tâm

Chúa Nhật, 27 Tháng 6 Năm 2010 19:32

Bạn sẽ có được những kinh nghiệm thực tế trong môi trường làm việc vẫn còn “hot” và vẫn có triển vọng phát triển trong tương lai, mà không phải ra khỏi khuôn viên nhà trường.

Công việc này giúp cho bạn có khả năng giao tiếp và quy trình vận hành, kỹ năng đàm phán, giao dịch với người khác - những điều cần bạn mà môi trường công ty mong muốn nhân viên.

2. Học việc ngành nghề

Đây là loại công việc nhằm giúp đỡ các sinh viên khác với việc chuyển ngành học, với công việc tương lai (on-campus career services). Làm việc trong lĩnh vực này sẽ giúp bạn có kinh nghiệm làm việc và tham gia vào các hoạt động khi nói chuyện với những người đi tuyển nhân viên. Hơn nữa, bạn còn có cơ hội giúp đỡ và thay đổi cuộc đời của những người khác qua sự cố gắng của mình.

3. Thực tập có trả lương

Đây là loại việc mà ai cũng có thể làm. Bạn có được kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên môn ở môi trường thực tế sẽ trong đời sống và được trả lương. Nếu công việc này liên hệ trực tiếp đến ngành học của bạn thì lợi ích là vượt trội hơn nữa. Đây cũng là cơ hội để bạn nhìn thấy xem mình có thích loại công việc đó hay không. Người đi tuyển nhân viên thường chú ý đến các sinh viên chuyển tập sẽ mong muốn tìm hiểu về ngành nghề mà họ sẽ làm việc trong tương lai.

4. Thực tập không trả lương

Đĩ nhiên là đi u này không h p đ n b n g đĩ th c t p có l n g, nh n g b n n n nh r n g n g i thuê b n sau này sẽ không quan tâm đ n v c b n có đ c tr l n g hay không mà chính là b n có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Việc b n đĩ th c t p trong th i gian còn đĩ h c cũng cho th y b n có khả năng s p x p th i gi c a mình, m t đĩ u quan tr n g cho s thành công sau này.

Những công việc thích hợp nhất cho sinh viên

Tên: Lê Tâm

Chức vụ: Nhà hàng, 27 Tháng 6 Năm 2010 19:32

5. Làm việc phục vụ nhà hàng (waiter/waitress)

Bạn đang vui vẻ. Trông bạn rất trẻ, đây là công việc có thể tạo nguồn lợi tức dồi dào khi bạn còn đi học. Đây cũng là công việc khó khăn, đòi hỏi sự khéo léo, khả năng giao tiếp, ứng phó với mọi tình huống. Nếu ngành học của bạn liên quan đến việc điểu hành công sở thì công việc này, các kinh nghiệm và kỹ năng sẽ rất quý báu cho bạn sau này. Các nhân viên tuy nhiên cũng sẽ thấy bạn là người chịu khó làm việc và đây là một trong những đức tính tốt mà họ tìm kiếm.

6. Phó tá phòng thí nghiệm

Đây là công việc tốt cho những bạn sau này muốn học cao hơn và chú trọng vào nghiên cứu. Những công ty bên ngoài trông công việc không đòi hỏi quá nhiều về kinh nghiệm và là nơi bạn trau dồi kỹ năng của mình. Bạn cũng có thể xin làm việc cho các giáo sư. Những điều bạn cần phải làm không chỉ giá trị trong lĩnh vực chuyên môn mà còn giúp bạn dễ dàng xin việc tiếp theo của các giáo sư bạn từng làm việc cho họ, một điều ưu tiên hơn hẳn các sinh viên khác khi ra trường.

7. Nhân viên ngân hàng (Bank Teller)

Theo thống kê, có đến 25% bank teller làm việc bán thời gian (part time), nên các sinh viên đi học có thể dễ dàng hơn để sắp xếp thời gian đi làm ngân hàng. Bạn có được kinh nghiệm liên hệ với khách hàng, làm quen với các con số và học hỏi những điều cần biết có lợi cho ngành học của bạn có liên quan đến tài chính.

(theo "Best Jobs for College Students")